

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2023

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO NĂM 2022

Năm 2022, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thích ứng với dịch Covid -19, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp khó lường; trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo và thời tiết cực đoan về biến đổi khí hậu. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW6, TW7 và TW8 (khóa XII) nghiêm túc ở các cấp, là năm thứ năm Nhà trường thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Nhà trường trong tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố cơ bản ổn định, kinh tế, xã hội tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững, đời sống giảng viên, viên chức và người lao động từng bước cải thiện.

Tuy nhiên, cũng là năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục chống phá trên nhiều lĩnh vực như, tuyên truyền, xuyên tạc... trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, diễn biến dịch bệnh và các hoạt động cứu trợ. Trong tỉnh, tình hình tội phạm, mất an ninh, trật tự đang có chiều hướng gia tăng, an ninh trường học đang có dấu hiệu phức tạp, số lượng người phạm tội, nghiện hút, vận chuyển ma túy, vi phạm luật giao thông ngày một tăng cao. Công tác tuyển sinh ngày càng khó khăn, số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học còn thấp, nguồn kinh phí ngân sách cấp hàng năm còn hạn chế, nguồn thu của Nhà trường chưa ổn định đã phần nào tác động đến tâm lý của viên chức và người lao động.

Song, với sự lãnh đạo sáng suốt và những chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình (sau đây viết tắt là Đảng ủy Trường) đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) của Nhà trường trong năm qua với những kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ

Tổ chức quán triệt, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2022 - 2025, các văn bản chỉ đạo công tác an ninh, quốc phòng. Trọng tâm là kết luận số 64-KL/TW ngày 30 tháng 9 năm 2019 của BCH Trung ương về “đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và sinh viên đối với công tác QPAN của Nhà trường.

Đảng ủy Trường đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2022; chỉ đạo Khoa Luật, Đoàn Thanh niên phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt các hoạt động “Câu lạc bộ thanh niên với Pháp luật” qua đó thể hiện sự quan tâm trong công tác chỉ đạo của Đảng ủy, Nhà trường về công tác QPAN.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ cho viên chức và sinh viên nhân dịp các ngày lễ lớn nhằm nâng cao nhận thức, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong Nhà trường.

Công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần củng cố lòng tin, động viên, khích lệ công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, giữ vững sự thống nhất về tư tưởng và hành động, trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức. Viên chức và nhân viên có phẩm chất đạo đức

trong sáng, lối sống lành mạnh không tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực và lãng phí, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, trong tổ chức đoàn thể và trong Nhà trường.

2. Kết quả thực hiện công tác quốc phòng, an ninh

Nhà trường luôn tiến hành điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án QPAN để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ QPAN. xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) với biên chế 01 trung đội theo quy định của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới. Đảm bảo công tác huấn luyện, tham gia giữ vững an ninh, trật tự, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... khi có yêu cầu.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được giữ vững, tình hình Nhà trường luôn ổn định. Lãnh đạo Trường thường xuyên nắm bắt tư tưởng của viên chức và người lao động, dự báo kịp thời, ngăn chặn những tư tưởng xấu làm ảnh hưởng đến phẩm chất, đạo đức và lối sống của viên chức, nhân viên. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm và động cơ sai trái, ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ nội dung thông tin các đơn vị đưa lên trang thông tin điện tử tổng hợp của Trường. Phối kết hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Nhà trường.

Tích cực phối hợp tốt trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra. Chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường làm tốt công tác hỗ trợ người dân, sinh viên vùng thiên tai khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực bảo vệ cơ quan vào những dịp nghỉ lễ, tết. Triển khai công tác huấn luyện chính trị, quân sự cho lực lượng tự vệ cơ quan và tổ chức sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và lũ lụt, thiên tai, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trong Nhà trường.

Thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN; các phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy, nổ và bảo vệ cơ quan như phương tiện nghe nhìn, chiếu sáng... Bố trí lực lượng tuần tra, canh gác 24/24 giờ trong ngày tại các khu vực trọng điểm trong Nhà trường.

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng tự vệ nhân các ngày lễ lớn.

Nhà trường thường xuyên kiểm tra các công trình PCCC, các công trình bảo vệ an ninh trật tự nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ Nhà trường.

Đã tiến hành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và sinh viên.

Đảng ủy làm tốt công tác chỉ đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội về nội dung ANTT trong Nhà trường; BGH thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành và chỉ đạo.

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM

1. Đánh giá tổng quát

Năm 2022, Đảng ủy Trường, các chi bộ trực thuộc, đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Trường đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, Công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Trường của BCH Quân sự Trường trong công tác QPAN khá chủ động, công tác xây dựng, bổ sung các loại kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đảm bảo tốt, đúng thời gian quy định, Phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự trong Nhà trường.

2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân ưu điểm

Đảng bộ, Nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong Nhà trường. Đảng ủy Trường đã quán triệt nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bám sát nhiệm vụ của Nhà trường tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm; phát huy được sức mạnh của toàn thể viên chức, nhân viên và người học trong triển khai công tác QPAN của Nhà trường.

b) Nguyên nhân hạn chế

Một số đảng viên, viên chức và sinh viên chưa thật sự quan tâm đến công tác quốc phòng, an ninh trong Nhà trường. Công tác tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự Trường đôi lúc chưa kịp thời do cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn.

Công tác phối hợp, nắm bắt tình hình, xử lý thông tin trên địa bàn chưa kịp thời, chưa được nhạy bén. Công tác giao ban định kỳ trong Ban Chỉ huy Quân sự chưa được thường xuyên. Một bộ phận sinh viên chưa nêu cao tinh thần bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường.

3. Một số bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng nhận thức, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, kiến thức an ninh, quốc phòng cho cán bộ giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.

Thứ hai, phát huy sức mạnh, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Nhà trường. Đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với nhiệm vụ QPAN.

Thứ ba, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhà trường, lấy mục tiêu ổn định, an toàn, đồng thuận của cán bộ, giảng viên và sinh viên để có kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn triển khai trong Nhà trường.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, cá nhân điển hình trong thực hiện nhiệm vụ QPAN.

Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023

Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự báo tính hình chính trị - xã hội đất nước, trên địa bàn tỉnh, thành phố cơ bản ổn định, đời sống ngày được nâng lên. Tình hình Nhà trường đang dần đi vào nề nếp, ổn định, đời sống viên chức và người lao động không ngừng được cải thiện, chất lượng dạy và học ngày càng đẩy mạnh, nhưng tình hình trên thế giới, khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng hiện nay. Trên địa bàn tỉnh, thành phố vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ có thể gây mất ổn định, tác động đến nhiệm vụ QPAN Nhà trường; thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Để giữ vững và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Trường tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng cho đảng viên, viên chức và sinh viên. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Tập thể đảng viên và quần chúng trong toàn Trường quyết tâm làm tốt công tác QPAN năm 2023. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Trường, cấp ủy các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, điều hành tổ chức thực hiện một cách cụ thể, hiệu quả. Sự thành công và cả những hạn chế trong năm 2022 đều là những bài học quý báu, những kinh nghiệm thực tiễn làm động lực để thúc đẩy hoạt động công tác QPAN tốt hơn, đem lại sự ổn định và phát triển của Nhà trường trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (Khóa XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác QPAN trong cán bộ, đảng viên, quần chúng của Trường, tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, trật tự trong Nhà trường và vận động gia đình, nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- 100% đảng viên và quần chúng được phổ biến, giáo dục pháp luật và quán triệt các chỉ thị, nội dung liên quan đến công tác quốc phòng an ninh.

- Nhà trường không để xảy ra các vụ việc lớn về ANTT trường học, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị trong quá trình giảng dạy, học tập; không để xảy ra các trường hợp cháy nổ mất tài sản.

- Nội bộ Nhà trường ổn định, thống nhất tư tưởng và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, đảm bảo vì mục tiêu ổn định và phát triển của Nhà trường.

- Tập trung xây dựng lực lượng DQTV vững vàng về chính trị, tư tưởng, sẵn sàng chiến đấu, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục quốc QPAN, giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức truyền thống, ý thức cộng đồng cho cán bộ, đảng viên và sinh viên trong toàn Trường thông qua các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật, sân khấu hóa,... Đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn để thu hút đông đảo các đối tượng tham gia hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ QPAN năm 2023.

Tổ chức học tập Nghị quyết theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đến từng đảng viên, viên chức và nhân viên Nhà trường.

2. Nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh

Xây dựng kế hoạch làm việc của BCH Quân sự, Ban ANTT trường học nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố và tăng cường hoạt động của các tổ chức làm công tác ANTT như: Tổ bảo vệ, Đội xung kích TNTN, Đội sinh viên tự quản KTX... thông qua các mô hình “Chi đoàn, chi hội tự quản”, “Ký túc xá tự quản”. Tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Trường - Phường” đảm bảo ANTT. Nâng cao vai trò của Phòng Công tác sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các khoa, phòng, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội, BCH Chi đoàn, chi hội trong việc triển khai thực hiện, giám sát theo dõi chặt chẽ việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện, diễn biến tư tưởng của sinh viên, đặc biệt là sinh viên cá biệt, nguy cơ vi phạm quy chế, nội quy trường học để kịp thời có biện pháp phù hợp xử lý giáo dục; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động của các mô hình công tác ANTT.

Các cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác phải tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Đảng, Chính phủ về công tác QP-AN.

Tăng cường cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Trường, kịp thời vạch trần âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, đấu tranh làm thất bại “Diễn biến hoà bình”. Giáo dục và hướng dẫn việc truy cập Internet cho sinh viên phòng tránh truy cập các Website có nội dung xấu. Tổ chức định kỳ các buổi nói chuyện thời sự. Củng cố, phát triển và tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn hoạt động của các mạng lưới thăm dò dư luận xã hội cho sinh viên.

Triển khai các chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ QPAN của các đơn vị khoa, phòng ban trong Nhà trường vào đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Xây dựng môi trường, giảng dạy, QPAN lành mạnh, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên phải trở thành tấm gương sáng, mẫu

mục về đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử, quan hệ trong sáng cho sinh viên noi theo.

Tranh thủ sự chỉ đạo, phối hợp với các ngành: Công an tỉnh, các Sở liên quan, Quân sự và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QPAN.

Tổ chức BCH Quân sự trường đảm bảo đúng quy định, phát huy sức mạnh tập thể và vai trò lãnh đạo của các cá nhân phụ trách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết được tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện trong toàn thể đảng viên, viên chức và sinh viên của Nhà trường.

2. Ban Giám hiệu, Ban Chỉ huy quân sự Trường, cấp ủy các chi bộ căn cứ nội dung Nghị quyết, hàng tháng triển khai thành những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong Nhà trường có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục triển khai thành chương trình hành động phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. Đảng ủy Trường yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Nhà trường nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (để b/c);
- BCHQS TP.Đồng Hới (để b/c);
- BCH Đảng bộ;
- Ban Giám hiệu;
- Các chi bộ trực thuộc;
- BCHQS Trường;
- Tổ chức đoàn thể trong Trường;
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng